



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

25 เมษายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 25 เม.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,994 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,152,005 ราย เสียชีวิต 124 ราย เสียชีวิตสะสม 27,805 ราย รักษาหายเพิ่ม 23,524 ราย รักษาหายสะสม 3,951,043 ราย ยังรักษาอยู่ 174,500 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 509,457,781 (+391,356) ราย เสียชีวิต 6,242,796 (+915) ราย รักษาหาย 461,950,227 (+465,008) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ **กัมพูชา** ลดเวลาการเดินทางที่ยังไม่ฉีดวัคซีนเหลือเพียง 7 วัน **อิสราเอล** ยกเลิกบังคับสวมหน้ากากภายในอาคาร **สิงคโปร์** เตรียมยกเลิกมาตรการคุมโควิด 19 เกือบทั้งหมดเพื่อกลับเข้าสู่ชีวิตปกติ

ประเด็นสำคัญ

1. โควิดสู่โรคประจำถิ่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามกีฬา, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ผจก., hfocus, sondhitalk, thejournalistclub)

- นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการฯ เขต 12 และหัวหน้าผู้ตรวจราชการ สธ. เผย ปลัด สธ.แจ้งถึงแผนการทำโควิดให้เป็นโรคประจำถิ่น ว่า ขณะนี้มี 15 จังหวัดสนใจ และมีความพร้อมเป็นพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ โดยหลักเกณฑ์การเป็นโรคประจำถิ่นจะดูจาก 1.จำนวนผู้ติดเชื้อต่อแสนประชากร 2.จำนวนผู้ป่วยรุนแรงและการรองรับในแต่ละจังหวัด 3.อัตราการเสียชีวิตต่อต่ำกว่าร้อยละ 0.1 และ 4.ฉีดวัคซีนจะต้องครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 80 โดยเฉพาะกลุ่มอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงขึ้นคาดว่าวันที่ 1 ก.ค.จะสามารถทำได้ตามแผนโรคประจำถิ่น สิ่งสำคัญที่สุดคือการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะเข็มกระตุ้นในกลุ่มเสี่ยงจะต้องมากกว่าร้อยละ 60 สำหรับนักเรียนที่เริ่มฉีดเข็มแรกไปช่วงเดือน ส.ค.65 ต้องฉีดเข็มกระตุ้นก่อนเปิดเทอม และกลุ่มเด็กเล็ก 5-11 ปีที่ฉีดเข็ม 1 ครอบคลุมแล้วประมาณร้อยละ 50 ก็ต้องฉีดเข็ม 2 ตามมาด้วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight

- นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ โปสตร์ว่า ถ้าจะให้โควิดเป็นโรคติดต่อทั่วไปของไทยได้ จะต้องเพิ่มการตรวจให้มากขึ้นอีก 3.5 เท่า และฉีดวัคซีนเข็ม 3 อย่างน้อยวันละ 245,882 โดส ส่วนตัวดีใจที่หยุดพักการใช้คำว่า “โรคประจำถิ่น” มาใช้คำว่า “โรคติดต่อทั่วไป” เพราะจะเป็นการส่งสัญญาณต่อสาธารณะที่จะเข้าใจได้ง่ายและถูกต้องเหมาะสม เนื่องจากโรคประจำถิ่นอาจทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นโรคที่ไม่ต้องให้ความสนใจหรือไม่รุนแรง

2. รับมือก่อนเปิดภาคเรียน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก., คมชัดลึก, ไทยนิวส์, thejournalistclub, workpointtoday, TNN, nationtv

- นพ.ยง ภู่วรวรรณ โปสตร์ว่า ใกล้เคียงเปิดเทอมผู้ปกครองเป็นห่วงบุตรหลาน โควิดในเด็กมีความรุนแรงและเสียชีวิตน้อยมากเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุ ในบางประเทศให้วัคซีนเชื้อตายเด็กตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป ไทยยังไม่อนุมัติให้ในเด็กต่ำกว่า 6 ปี ถ้าวัคซีนลดความรุนแรงของโรคได้ น่าจะต้องมีการพิจารณา ช่วงเปิดเทอมฤดูฝน มิ.ย.-ก.ย.ทุกปีจะพบโรคทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น เด็กเป็นผู้กระจายเชื้อได้ดี ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อการศึกษาไทย หลังเสียเวลา 2 ปีแล้ว

มาตรการ สร. และประเด็นอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามกีฬา, สยามรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ผจก., คมชัดลึก, ข่าวสด, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, mcot, thebangkokinsight, infoquest, INN)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกฯ ย้ำประชาชนและทุกภาคส่วนยังคงต้องเข้มข้นในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เพื่อลดอัตราการติดเชื้อที่อาจจะเพิ่มขึ้น สธ.ยังดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการนายกฯ ในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตให้น้อยที่สุด และเร่งรณรงค์ให้ประชาชนมารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ทั้งเข็มปกติและเข็มกระตุ้น

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า คอลัมน์ มองมุมหมอ

- แม้อันดับการระบาดโควิด 19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ไทยจัดอยู่ต้น ๆ แต่หากดูข้อมูลด้วยการวิเคราะห์อย่างละเอียด และแนวทางการดำเนินการของรัฐที่ผ่านมา ทั้งการป้องกันโรค การจัดหาและกระจายวัคซีนโควิดเพียงพอ การจัดระบบแลกรักษาที่ดีเป็นอันดับต้น ๆ เมื่อเทียบกับนานาชาติ และการกำหนดมาตรการต่าง ๆ รวมทั้ง ปชช. ให้ความร่วมมือ มีวินัยในการป้องกันตนเอง จึงทำให้เชื่อได้ว่าสถานะการระบาดจะลงสู่จุดต่ำสุดในอีก 1-2 สัปดาห์นี้ การที่ สธ. ประกาศว่าจะให้โควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น 1 ก.ค.นี้ น่าจะเกิดขึ้นได้แน่นอน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด บทบรรณาธิการข่าวสด</p> <p>- ตั้งแต่การระบาดระลอกใหม่ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อมากถึงเกือบ 2 แสนราย เป็นอันดับที่ 8 ของโลก ยอดผู้เสียชีวิตสูงเกิน 100 รายต่อวันอย่างต่อเนื่อง ช่วง 14 วันหลังสงกรานต์ ศบค.น่าจะมิตัวเลขที่ชัดเจน จากนั้นจะเป็นหน้าที่การบริหารจัดการรักษาและป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป โดยการป้องกันคือเร่งฉีดวัคซีนทั้งเข็มแรก เข็มสอง เข็มกระตุ้น รวมถึงเข็ม 4 ให้ครอบคลุมโดยเร็ว การรักษาคือการเตรียมเวชภัณฑ์ต่าง ๆ สำหรับดูแลผู้ติดเชื้อ เป็นภาระเร่งด่วนที่รัฐบาลจะต้องทุ่มเทงบประมาณเพื่อจัดซื้อจัดหาที่มีคุณภาพมาดูแลประชาชนอย่างเท่าเทียม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ บทบรรณาธิการสยามรัฐ</p> <p>- ระยะที่ผ่านมามีได้ข่าวคนรู้จักและคนใกล้ตัวติดเชื้อโควิด จนดูเหมือนใคร ๆ ก็ติดโควิด แต่ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา ภาพประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ กิน ดื่ม สังสรรค์อย่างคึกคัก บางแห่งคนแน่นจนแพทย์ออกมาแนะนำหากไม่ป้องกันให้ดีหลังสงกรานต์ยอดผู้ติดเชื้อรายวันปลาย พ.ค. อาจสูงกว่าปลาย เม.ย. มากขึ้นอีก 2 เท่า ทั้งนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้นไม่น่าอันตรายเท่ากับความคิดของประชาชนที่คิดว่าโควิดสายพันธุ์โอมิครอนเป็นเพียงไวรัสกระจุก ที่จนถึงตอนนี้ยังไม่ยิววิเศษที่ป้องกันการติดเชื้อได้ มีแต่ช่วยบรรเทาอาการและลดความรุนแรงของโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ กล้าได้ กล้าเสีย</p> <p>- ศบค.ชุดใหญ่ มีมติเห็นชอบยกเลิกเทสต์ แอนด์ โก แต่จะใช้ตรวจด้วย ATK แทน ซึ่งสะดวกรวดเร็ว เริ่ม 1 พ.ค. 65 เป็นต้นไป และปรับโซนในพื้นที่ต่าง ๆ ถือเป็นเปิดประตูให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทย ช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นขึ้นมาได้ ส่วนการทำโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น เป็นหนทางหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหา ทางกรมควบคุมโรคได้จัดทำแผน 4 ระยะ เพื่อกำหนด 4 มาตรการที่เข้มข้นต่างกัน เรียกว่า 4 คุณ 4 คือ 1.เริ่มแรก มี.ค.ลดอัตราการติดเชื้อ 2.เม.ย.-พ.ค. เริ่มอยู่ชาลง 3.พ.ค.-มิ.ย. สถานการณ์ชาลงจริงๆ และ 4.ตั้งแต่ 1 ก.ค. เป็นต้นไป เป็นโรคประจำถิ่น ขณะที่ 4 มาตรการ ได้แก่ ระบบสาธารณสุข การแพทย์ กฎหมาย และการสื่อสาร โดยมีมาตรการสำคัญ คือ วัคซีนโควิด 19 เน้นคัดกรองและการอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ ซึ่งขั้นตอนและมาตรการทั้งหมดจะต้องประสานสอดคล้องกันอย่างดี ไทยก็จะสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกขั้นหนึ่ง</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผู้จัดการรายวัน</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายฯ และรมว.สธ. เปิดงานประชุมวิชาการกัญชาการแพทย์ : ปลดล็อกกัญชา กัญชง สร้างสุขภาพ สร้างรายได้ เขตสุขภาพที่ 11 จ.ระนอง ในวันที่ 24 เม.ย. 2565 ณ รร.พิชัยรัตนาคาร อ.เมืองฯ จ.ระนอง มีกิจกรรม อาทิ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ ทั้งแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน การสาธิตการปลูก การนำกัญชา กัญชง มาใช้ในระดับครัวเรือน การออกบูทแสดงผลภัณฑ์จากกัญชา กัญชง มีปชช.เข้าร่วมงานตลอด 3 วันรวม 173,176 คน รายได้จากการจำหน่ายสินค้ากัญชา รวม 834,301 บาท ผู้เข้ารับบริการคลินิกกัญชาฯ รวม 389 ราย และจ่ายยากัญชา 5,976 หนวย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- ประเทศไทยผลักดันให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ หลังจากทีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายฯ และรมว.สธ. ลงนามประกาศ สธ. เรื่อง ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 8 ก.พ.2565 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2565 โดยหลังวันที่ 9 มิ.ย.2565 กัญชาที่ปลูกในประเทศ มีปริมาณสาร THC ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก ไม่ให้ยาเสพติดประเภท 5 อีกต่อไป โดยThe Global Cannabis Report ของ Prohibition Partners คาดว่าตลาดกัญชาทั่วโลกจะมีแนวโน้มเติบโตทั่วโลก ส่งให้ในปี 2567 ตลาดจะมีมูลค่าสูงกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์ ปัจจุบัน อย. อนุมัติตำรับกัญชาแผนไทย/แผนปัจจุบันกว่า 50 ตำรับ มีการผลิตกระจายไปยังรพ.รัฐบาลทั่วประเทศกว่า 1.3 ล้านขวด/ซอง ใช้กับผู้ป่วยกว่า 1.02 แสนราย สธ. อนุญาตผลิต (ปลูก) ออกเอกสารซื้อขายกัญชาในส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติดจากระบบ อย.ทั้งสิ้น 5,092 ฉบับ ปชช.สามารถใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง ได้เป็นไปตามกฎหมาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และได้มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2017 เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ในการตรวจคุณภาพและความปลอดภัยเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของกัญชง และกัญชา ตรวจปริมาณสารสำคัญ THC และ CBD รวมทั้งโลหะหนักและเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในวัตถุดิบ สารสกัดและเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมกัญชงและกัญชา จำนวน 6 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ครีม โลชั่น แชมพู ครีมนวดผม และน้ำมัน สอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์รวมบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทรศัพท์ 0 2951 0000 และ 0 2589 9850 ถึง 7 ต่อ 99968 หรือที่เว็บไซต์ศูนย์รวมบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</p>	-
<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผจก., ไทยโพสต์, บ้านเมือง, thailandplus, tnnthailand, topnews, hfocus,</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>workpointtoday, js100, inn)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรรมว.สธ. ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวในการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2565 ว่า ขอขอบคุณ สสส.ที่สนับสนุนการทำงานของรัฐบาล และสธ. ในหลายประเด็น โดยเฉพาะการควบคุมยาสูบ ปัจจุบันบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์หรือบุหรี่ไฟฟ้ากำลังแพร่หลายในหมู่เยาวชน และมีความพยายามผลักดันให้ถูกกฎหมาย ยืนยันว่า สธ.ไม่สนับสนุนให้บุหรี่ไฟฟ้ากลายเป็นเรื่องถูกกฎหมายแน่นอน เพราะนี่คือสินค้าที่ไม่ควรจะอยู่ในรูปแบบใดก็ไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพและนำมาสู่โรคมามากมาย และที่ผ่านมาได้สั่งการให้คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมศ. ทบทวนว่าต้องออกกฎหมายหรือแก้ไขกฎระเบียบในประเด็นใดหรือไม่ เพื่อให้การควบคุมดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ได้รับการยืนยันว่ากฎหมายที่มีอยู่ยังสามารถสกัดกั้นบุหรี่ไฟฟ้าได้ ขอให้ สสส. และภาคีเครือข่าย สบายใจได้ว่า สธ. จะไม่เห็นชอบกับข้อเสนอที่ผู้ประกอบการยาสูบเสนอมาแน่นอน</p>	
<p>วันมาลาเรียโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, ไทยรัฐ, bangkokbiznews, thailandplus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันที่ 25 เม.ย.ของทุกปีเป็นวันมาลาเรียโลกปีนี้มีคำขวัญ คือ Harness innovation to reduce the malaria disease burden and save lives หรือ "นวัตกรรมก้าวไกล หยุดไข้มาลาเรีย" ซึ่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายปลอดจากโรคไข้มาลาเรียภายในปี 2567 ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคได้จัดทำยุทธศาสตร์การกำจัดโรคไข้มาลาเรียในประเทศไทย ปี 2560-2569 ผลการดำเนินงานมีการพัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการตรวจวินิจฉัยการรักษาและการป้องกันควบคุมยุงพาหะมาประยุกต์ใช้ พบว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ตั้งแต่ปี 2560-2564 ผู้ป่วยลดลงถึง 72% และตั้งแต่ต้นปี 2565 จนถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยไข้มาลาเรีย 731 ราย เป็นชนิดรุนแรง (ฟัลซิพาร์ม) เพียง 17 ราย ใน 5 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์</p>	
<p>เดือนไม่ล้างแอร์นาน เสี่ยงป่วยโรคลีเจียนแนร์ - ไขปอนเตียก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยนิวส์ออนไลน์, โพสต์ทูเดย์, สปริงนิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยรัฐ, nationtv, thebangkokinsight, bangkokbiznews, tnthailand, thailandplus)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เตือนหากแอร์สกปรกหรือไม่ล้างแอร์เป็นเวลานาน ความชื้นจากตัวแอร์และท่อน้ำทิ้งจะทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโต โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียลิจิโอเนลลานิวโมฟิลลา หากหายใจเอาฝอยละอองน้ำที่มีเชื้อนี้ปนเปื้อนเข้าไปจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ 2 แบบ คือ มีอาการปอดอักเสบรุนแรง มีไข้สูง ไอ หนาวสั่น เรียกว่า “โรคลีเจียนแนร์ (LEGIONELLOSIS)” และมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เรียกว่า “ไขปอนเตียก (PONTIAC FEVER)” แนะนำให้ล้างทำความสะอาดแอร์เป็นประจำ หากเป็นแอร์ตามบ้านควรล้างแผ่นกรองอากาศด้วยน้ำสบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยใช้ น้ำฉีดแรง ๆ ที่ด้านหลัง และด้านที่ไม่ได้รับฝุ่น ให้ฝุ่นและสิ่งสกปรกหลุดออกอย่างน้อยเดือนละครั้ง และควรล้างแอร์แบบเต็มระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากใช้ทุกวันควรล้างทุก 6 เดือน</p>	
<p>แพทย์สภาตรวจสอบผ้าตัดพลาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- จากกรณี น.ส.ปิยะดา อายุ 22 ปี นักศึกษาชั้นปี 1 มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งย่านรังสิต พร้อมนายอนันต์ชัย ไชยเดช หนายความ เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้ดำเนินคดีกับสองแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชนชื่อดัง ย่านลาดพร้าว ในข้อหาร่วมกันกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส หลังผู้ป่วยมีอาการปวดท้อง ได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าพบก้อนเนื้อ 3 ก้อนในลำไส้เล็ก และมีแนวโน้มจะเป็นเนื้อร้าย จำเป็นต้องรักษาโดยวิธีการผ่าตัดใหญ่เป็นการด่วน แต่ปรากฏว่าผ่าตัดแล้วไม่พบเนื้อร้าย ถือเป็นกรณีวินิจฉัยผิดพลาด อีกทั้งยังมีการตัดไส้ติ่งออกโดยไม่จำเป็นทำให้สูญเสียอวัยวะสำคัญ</p> <p>พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า เรื่องนี้ยังต้องมีการตรวจสอบในรายละเอียดต่อไปเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษา อย่างไรก็ตาม ขณะนี้แพทยสภายังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเข้ามา แต่เมื่อมีการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะส่งเรื่องมาที่แพทยสภาเพื่อพิจารณาต่อไป</p>	
<p>ฉีดวัคซีนหวัดใหญ่ฟรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์ (แนวหน้า)</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผย 1 พ.ค.นี้ สปสช.ดูแลคนไทย 7 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ เริ่มบริการ "ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี" สามารถ "วอล์ก อิน" เข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการใกล้บ้าน เฉพาะ กทม.เปิดจองสิทธิล่วงหน้าได้ผ่านแอป "เป๋าตัง" ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางออนไลน์ สปสช.</p>	
<p>จับตาดับอักษะเด็ก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ)</p> <p>- องค์การอนามัยโลกเผยแพร่รายงานการเสียชีวิตของเด็กอย่างน้อย 1 ราย หลังพบผู้ป่วยโรคดับอักษะเฉียบพลันที่ไม่ทราบสาเหตุเพิ่มสูงขึ้นในเด็กอายุตั้งแต่ 1 เดือนถึง 16 ปี รวมถึงผู้ป่วยที่ต้องปลูกถ่ายตับวัย 17 ปี โดยข้อมูล ณ 21 เม.ย.พบผู้ป่วยอย่างน้อย 169 รายใน 12 ประเทศ เช่น สหรัฐฯ สเปน อิสราเอล เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ อิตาลี นอร์เวย์ ฝรั่งเศส</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โรมาเนีย เบลเยียม และอังกฤษ ซึ่งมีผู้ป่วย 114 ราย โดยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทำงานร่วมกับสาธารณสุขของอังกฤษและชาติอื่นๆ ด้านสหรัฐฯ ออกคำเตือนให้แพทย์ทั่วประเทศเฝ้าระวังอาการของโรคตับอักเสบในเด็กที่อาจเชื่อมโยงกับอะดีโนไวรัสที่ก่อให้เกิดไขหวัด</p>	